

ContourGlobal ลงนามในสัญญาเงินกู้ระยะยาววงเงิน 195 ล้านดอลลาร์ เพื่อใช้เป็นทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ประเทศอาร์เมเนีย

– ครอบคลุมเงินกู้ 51 ล้านยูโร สำหรับการยกระดับโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาด 405 เมกะวัตต์

ContourGlobal ประกาศว่า ContourGlobal Hydro Cascade CJSC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ได้ลงนามในสัญญาสินเชื่อ 2 ฉบับ ซึ่งประกอบด้วยสินเชื่อระยะยาวประเภทไม่มีสิทธิไล่เบียด (non-recourse) วงเงินรวมเกือบ 200 ล้านดอลลาร์ สำหรับใช้ในการดำเนินธุรกิจในประเทศอาร์เมเนีย เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา

บริษัทได้รับอนุมัติเงินกู้ระยะยาววงเงิน 140 ล้านดอลลาร์จาก International Finance Corporation (“IFC”) ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งดัตช์ (FMO) และบรรษัทการลงทุนและการพัฒนาแห่งเยอรมนี (DEG) ซึ่งได้มีการปิดสัญญาและเบิกจ่ายเงินแล้วเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยเงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมครั้งนี้จะนำไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นและเงินกู้จากผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้กู้ยืมเพื่อนำไปซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Vorotan Facility จากรัฐบาลอาร์เมเนียเมื่อปี 2558 รวมทั้งจะนำไปจ่ายผลตอบแทนเบื้องต้นให้แก่ผู้ถือหุ้น และเป็นทุนฟื้นฟูโรงไฟฟ้างดกล่าว เงินกู้ประเภทลดต้นลดดอกนี้ครบกำหนดชำระคืนใน 18 ปี ซึ่งทาง IFC ยังได้จัดทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยด้วย

นอกจากสินเชื่อข้างต้นแล้ว ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเยอรมนี (KfW) ยังได้ให้เงินกู้อีก 51 ล้านยูโรแก่รัฐบาลอาร์เมเนีย ซึ่งได้นำไปปล่อยกู้ต่อ (on-lent) กับทางโครงการ เพื่อใช้เป็นทุนในการยกระดับระบบไฟฟ้าเครื่องกลและปรับปรุงให้โรงไฟฟ้ามีความทันสมัย สัญญาเงินกู้ฉบับนี้ได้ปิดสัญญาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เช่นกัน โดยมีการแบ่งชำระเป็นหลายงวด ครบกำหนดชำระตั้งแต่ปี 2568-2593 และจะนำไปเป็นทุนสำหรับปรับปรุงสถานที่ โดยโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้านี้จะจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ ทั้งเครื่องกังหัน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลง รวมถึงอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสำรองและเครื่องกล เพื่อนำไปแทนที่อุปกรณ์เดิมในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Tatev, Shamb และ Spandaryan ซึ่งทั้งหมดนี้รวมกันเป็น Vorotan Facility โครงการดังกล่าวจะยกระดับความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในการดำเนินงาน ยืดอายุของโรงไฟฟ้า และเพิ่มความสามารถในการผลิตไฟฟ้าในบริเวณเหล่านี้ ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถดำเนินการปรับปรุงเสร็จสิ้นได้ในปี 2564

โจเซฟ แบรินดท์ ประธานและซีโอโอของ ContourGlobal ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Vorotan กล่าวว่า “เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่สามารถทำสัญญาจัดหาเงินทุนระยะยาวเหล่านี้ให้กับ Vorotan และเราขอแสดงความขอบคุณต่อบรรดา

พันธมิตร ทั้ง IFC, FMO, DEG และ KfW ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้ นอกจากนี้ เรายังต้องขอขอบคุณ รัฐบาลอาร์เมเนียที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดหาเงินทุน โดยการระดมทุนครั้งนี้ช่วยมอบโครงสร้างเงินทุน ระยะยาวที่มีความมั่นคง ซึ่งเปิดโอกาสให้เราสามารถเดินหน้าเพื่อทำให้มั่นใจว่า ศักยภาพ ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่โรงไฟฟ้าแห่งนี้ จะเป็นไปตามมาตรฐานระดับโลก”

Vorotan ประกอบไปด้วยโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 3 แห่ง ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมกัน 405 เมกะวัตต์ โครงการดังกล่าวตั้งอยู่บนแม่น้ำโวโรแทน ทางตอนใต้ของประเทศอาร์เมเนีย ซึ่ง ContourGlobal ได้เข้าซื้อเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 โดยมี IFC ถือผลประโยชน์ในโครงการนี้เป็นสัดส่วน 20%

เกี่ยวกับ ContourGlobal

ContourGlobal เป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าระดับโลก ด้วยกำลังการผลิตรวมประมาณ 4,200 เมกะวัตต์(1) จาก การดำเนินงานใน 19 ประเทศ 3 ทวีป ContourGlobal มีพนักงานประมาณ 2,000 ราย ซึ่งปฏิบัติงานประจำโรงไฟฟ้า พลังความร้อนและโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 69 แห่ง(1) โดยใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยหลากหลายประเภท

(1) รวมโรงไฟฟ้าในบราซิลที่บริษัทได้ประกาศซื้อเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559